

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
XÃ SƠN THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/BC-HĐND

Sơn Thành, ngày 26 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Về tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015**

Thực hiện theo Công văn số 28/HĐND – VP, ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực HĐND xã báo cáo như sau:

#### **Phần I. Khái quát đặc điểm tình hình và công tác triển khai thi hành luật.**

##### **I. Đặc điểm tình hình.**

Là xã nằm trường đường quốc lộ 24B, an ninh chính trị luôn được đảm bảo. Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, là năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 – 2020, nhất là sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất của HĐND xã, chính quyền các xã được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp được bố trí theo quy định. Bộ máy chính quyền địa phương được tổ chức hoạt động đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn.

##### **II. Công tác triển khai thi hành Luật.**

###### **1. Công tác phổ biến, triển khai thi hành Luật.**

Sau khi tiếp thu Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND xã đã phối hợp với UBND xã triển khai đến công bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã nắm. Nhìn chung, công tác triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn xã thực hiện tốt.

#### **Phần II: Đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật.**

##### **I. Về những quy định chung.**

###### **1. Tổ chức đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.**

Căn cứ về các quy định của Luật về tổ chức đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 2, Điều 3 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

**2. Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; các quy định chung về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; về HĐND và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; về ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.**

Theo quy định của Luật về chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính là phù hợp với thực tiễn hiện nay. Các quy định về nguyên tắc và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các quy định về Hội đồng nhân dân và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân rõ ràng, đảm bảo điều kiện tham gia hoạt động.

**3. Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương và ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.**

Các quy định của Luật về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, ủy quyền và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã cơ bản phù hợp với thực tiễn, được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần giúp cho chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chưa được quy định rõ. Việc sử dụng thuật ngữ “biện pháp” mang tính chất định tính, khó xác định, nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến không thống nhất, tùy tiện trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, vẫn còn một số nhiệm vụ cả cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cả cấp huyện, cấp xã cùng thực hiện nhưng chưa rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, như: Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn.

**4. Mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.**

Các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, được thực hiện nghiêm túc thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ

Việt Nam xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt các hoạt động xây dựng chính quyền: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền địa phương. Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã thực hiện thông báo về tình hình của địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Đồng thời lắng nghe, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

## **II. Về tổ chức và các hoạt động của HĐND các cấp.**

### **1. Cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã.**

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã được quan tâm triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đa số đại biểu HĐND đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri; các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND cấp xã bảo đảm theo Luật.

*(có phụ lục 1,2,3 kèm theo)*

### **2. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND.**

Tình hình hoạt động HĐND xã ngày càng nâng lên. Việc ban hành Nghị quyết luôn sát với tình hình của địa phương; triển khai thực hiện tốt các cuộc giám sát theo Luật định và những vấn đề cử tri quan tâm. Nội dung các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Các kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời, từng bước khắc phục được những mặt hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước của địa phương. Hoạt động của HĐND xã bảo đảm nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương như: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; thực hiện bảo đảm đúng quy định về bầu, miễn nhiệm đại biểu HĐND xã.

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng đại biểu HĐND xã chưa đồng đều, chưa nắm sát và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của

cử tri với cơ quan có thẩm quyền, từ đó việc giải quyết những kiến nghị của cử tri có lúc còn chậm so với yêu cầu; chất lượng giám sát của HĐND xã còn hạn chế.

### **III. Về tổ chức và hoạt động của UBND xã**

#### **1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã**

Về cơ cấu, tổ chức hoạt động của UBND xã được thực hiện bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Tại kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND xã đã bầu được Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên UBND xã.

Đến 31/12/2023, gồm có 04 đồng chí, hiện nay khuyết Chủ tịch UBND xã. Về trình độ học vấn 12/12; lý luận chính trị: 03 Trung cấp, 01 cao cấp. Về chuyên môn nghiệp vụ: đại học trở lên.

#### **2. Nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã**

UBND xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung theo quy định của pháp luật; quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của địa phương đề ra; tập thể UBND luôn có sự đoàn kết nhất trí cao trong quản lý, điều hành các hoạt động quản lý Nhà nước, từ đó có nâng cao được ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên UBND. Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật quy định như: thực hiện ngân sách địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan cấp huyện phân cấp, ủy quyền; lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã; quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách Nhà nước được giao; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; áp dụng các biện pháp để giải quyết công việc đột xuất, khẩn cấp trên

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- UBND xã;
- Các ban HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KẾ CHỨC TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đinh Hồng Ngót**

**PHỤ LỤC 1**  
**SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, CƠ CẤU, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP**  
 (Số hiệu tính đến ngày 31/12/2023)

(Kèm theo Báo cáo số 04/B-ĐDND ngày 26/3/2024 của HDND xã Sơn Thành)

T	Cấp hành chính	Số lượng		Chuyên trách	Chất lượng									Cơ cấu, thành phần													
		Tổng số	Nữ		Trình độ văn hóa			Trình độ chuyên môn			Trình độ lý luận chính trị			Cơ cấu			Thành phần										
					Tiểu học	Trung học cơ sở	THPT	Chưa qua đào tạo	Trung cấp, cao đẳng	Đại học	Sau đại học	Sơ cấp	Trung cấp	Cử nhân, cao cấp	Dân tộc thiểu số	Trẻ tuổi	Ngoài đảng	Tôn giáo	Cơ quan đảng	Chính quyền	MTQ và đoàn thể	TAND	Viện KSND	Quân đội, công an	Khác		
1	Cấp tỉnh																										
2	Cấp huyện																										
3	Cấp xã	24	7	1		2	22	6	4	14		3	14	1	18	7	2	0	2	5	6				2	9	



